

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 và tuyên dương các điển hình tiên tiến

Ngày 23 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 và tuyên dương các điển hình tiên tiến do ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các hội quần chúng cấp tỉnh; UBND và Phòng Nội vụ các huyện/thành phố; đại diện 93 tập thể và 05 cá nhân nhận khen thưởng Huân chương Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Về những kết quả đạt được

- Đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đóng góp quan trọng, mang lại những kết quả tích cực, nổi bật cho công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong thời gian qua.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự kiên định, nhất quán trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, cùng với tinh thần “Đồng Khởi mới”, càng khó khăn thì càng phải thi đua, tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc khó, việc mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, để phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Tỉnh ủy đã phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có thể khẳng định rằng, những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua, khen thưởng, nhất là các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đã có những kết quả thực chất, hiệu quả và tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng.

- Đối với công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Theo đó, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, sát với thực tiễn, toàn diện, bao quát các lĩnh vực; nhất là các phong trào thi đua tiêu biểu do Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động đã được các ngành, các cấp và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng cộng đồng, công tác an sinh xã hội... đều được thể hiện qua kết quả thực hiện phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, nhất là cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” giai đoạn 2024 - 2025. Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến được các cấp ghi nhận, khen thưởng tôn vinh. Đó là minh chứng tiêu biểu cho những thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương những tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng, đó là những điển hình tiêu biểu xuất sắc của tỉnh trong phong trào thi đua, đồng thời yêu cầu các tập thể và cá nhân luôn giữ vững thành tích, xứng đáng với sự biểu dương, khen thưởng của Đảng, Nhà nước và sự tôn vinh của xã hội.

2. Về những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là:

- Nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi có lúc chưa đầy đủ; việc khen thưởng có nơi, có lúc chưa phản ánh được tinh thần thi đua yêu nước của Nhân dân.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sát nên chưa có các giải pháp thiết thực, cụ thể trong tổ chức thực hiện để thúc đẩy phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị; các phong trào thi đua chưa tạo thành cao điểm thi đua theo tinh thần thi đua “Đông Khởi mới” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Công tác tuyên truyền được quan tâm tuy nhiên chưa tương xứng với các phong trào thi đua, nhất là trong cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” trong năm 2024 - 2025.

- Chất lượng hoạt động thi đua theo cụm, khối tại một số nơi chưa đạt yêu cầu, còn mờ nhạt chưa thể hiện tinh thần thi đua, giao lưu, học hỏi, nội dung, tiêu

chí thi đua còn định tính, thiếu định lượng nên cuối năm đánh giá kết quả thi đua chưa sát với thực tế thực hiện và chưa mang lại hiệu quả cao.

- Công tác “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình” của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được chú trọng”, nhất là biểu dương, khen thưởng điển hình ở đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa có tham mưu đề xuất khen thưởng đột xuất với các nội dung, đầu việc thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch.

- Khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, chưa đồng đều và tỷ lệ khen thưởng cấp nhà nước cho đối tượng này còn thấp.

- Trách nhiệm của người đứng đầu ở một vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được đề cao, chưa phát huy tốt vai trò nêu gương, chưa thể hiện tốt tinh thần tiên công, còn có biểu hiện trông chờ, ngại khó.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong những tháng còn lại cuối năm 2024, cần có sự quyết tâm chính trị cao để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cụm, khối thi đua, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng cố gắng, quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo thực hiện thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác thi đua khen thưởng như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng “Càng khó khăn càng phải thi đua; càng thi đua, càng mau thắng lợi”.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh phát động; các phong trào thi đua trên các lĩnh vực gắn với các Ngày Lễ lớn của dân tộc, các sự kiện của đất nước như: 79 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân... hướng đến kỷ niệm trọng thể 65 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi 17/01/1960- 17/01/2025.

Thứ ba, đề nghị cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của các phong trào.

Định hướng công tác thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, những việc mới, việc khó của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương và từng lĩnh vực công tác, để tạo động lực, khí thế sôi nổi. Giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ

việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm, kiểm tra, đôn đốc kịp thời.

Thứ tư, các cụm, khối thi đua nghiên cứu đổi mới hoạt động cho phù hợp và tương đồng với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong cụm, khối; bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh và thành tích thực chất.

Thực hiện các phong trào thi đua cần chú trọng gắn liền với thực hiện những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024, đồng thời quan tâm thi đua làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 và tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ...

Thứ năm, Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2024 có nhiều điểm mới so với các quy định cũ. Vì vậy, đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện theo thẩm quyền; đồng thời, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hướng dẫn, giải đáp những nội dung có cách hiểu chưa thống nhất, còn bất cập để quán triệt đến các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện cho đồng bộ, thống nhất về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 và tuyên dương các điển hình tiên tiến, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam và các TCCT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh;
- Các Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, QT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Mến